

# สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัปเดตการใช้งานมือถือด้วย

## “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver”



สุดยอดฟีเจอร์ใหม่อัปเดตการใช้งานมือถือด้วย “DU Speed Booster” และ “DU Battery Saver”

กรุงเทพฯ, 15 ตุลาคม 2558 - “DU Battery Saver” (ตัว แบตเตอรี่ เซฟเวอร์) แอปพลิเคชันโดดเด่นในเรื่องการช่วยประหยัดแบตเตอรี่มือถือที่ได้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ “DU Speed Booster” (ตัว สปีด บูสเตอร์) แอปพลิเคชันที่ช่วยทำความสะอาดมือถือเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่ได้อย่างสูงสุด ได้อัปเดตเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเพื่อยกระดับความสามารถในการทำงาน รวมถึงปกป้องโทรศัพท์มือถือของคุณให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

“ตัว แบตเตอรี่ เซฟเวอร์” (DU Battery Save) ได้อัปเดตฟีเจอร์อันโดดเด่นในด้านการปกป้องโทรศัพท์มือถือให้ดีขึ้นอีกขั้นด้วย “ระบบทำความเย็นให้โทรศัพท์” เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนของโทรศัพท์ ส่วนใหญ่มาจากชิพยูที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง และแอปพลิเคชันที่มีอยู่ทำให้เกิดการใช้งานของชิพยูเป็นระยะเวลานาน จึงอาจทำให้ชิพยูมีระดับความร้อนสูงจนเกินไปได้

ด้วยความสามารถของฟีเจอร์ระบบทำความเย็นของ “ตัว แบตเตอรี่ เซฟเวอร์” จะทำงานด้วยการติดตามและบริหารจัดการ ช่วยปิดการทำงานของแอปอย่างเป็นระบบเหมาะสม เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของโทรศัพท์ให้ลงสู่ในระดับที่ปลอดภัย เพิ่มการปกป้องทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

“ตัว สปีด บูสเตอร์” (DU Speed Booster) ได้อัปเดตฟีเจอร์ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ความจำ” เมื่อพื้นที่ความจำของโทรศัพท์มือถือถูกใช้ไปในระดับหนึ่ง และพื้นที่ความจำเหลือน้อย อาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งความสามารถของฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำงานโดยการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความจำ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของระบบ กระตุ้นกลไกและจำกัดพื้นที่ความจำให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกใช้พื้นที่โดยไม่จำเป็น ทำให้สามารถจัดเตรียมพื้นที่ความจำที่มีขนาดใหญ่ไว้สำหรับรองรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างไม่มีปัญหา

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ตัว สปีด บูสเตอร์” (DU Speed Booster) คลิกที่นี่ และ

“ตัว แบตเตอรี่ เซฟเวอร์” (DU Battery Saver) คลิกที่นี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/duappfans?fref=ts>